

Chất lượng tốt 3mm 4mm 5mm 6mm kính nổi nổi cho cửa sổ

Tại sao nên sử dụng kính 3mm 4mm 5mm 6mm nổi kính để làm cửa sổ?

Bất kể chúng ta đi đâu, ở đâu, có những cửa sổ kính trong mỗi tòa nhà, mỗi ngôi nhà, và những nơi khác nhau sẽ nhìn thấy các cửa sổ khác nhau, được làm bằng các loại kính khác nhau như kính nổi rõ, thủy tinh nổi, [kính nổi phản xạ](#), kính được làm mẫu, kính cường lực, [kính nhiều lớp](#), thủy tinh cách nhiệt ... Trong số các loại kính này, chúng tôi tin rằng kính nổi thông thường 3mm 4mm 5mm 6mm phổ biến nhất đối với cửa sổ tầng đầu tiên, lý do như sau:

1. Kính nổi rõ nét là sản phẩm cốt lõi của hầu hết các loại kính xây dựng, vì vậy chi phí của nó thấp hơn nhiều so với các loại kính khác, và càng mỏng thì giá sẽ rẻ hơn. Vì vậy, sử dụng kính 3mm 4mm 5mm 6mm trong suốt float để làm cho cửa sổ, sẽ tiết kiệm được nhiều tiền.
2. The [kính nổi không màu](#) có độ truyền ánh sáng cao, sử dụng nó trên cửa sổ, có thể đảm bảo đủ ánh sáng mặt trời để vào nhà, một mặt, có thể tiết kiệm chi phí ánh sáng ban ngày, mặt khác, có thể làm cho nội thất khô và làm mới, sẽ không bị nấm mốc, cho chúng ta một môi trường lành mạnh.
3. Thủy tinh trong suốt với độ trong suốt cao, có thể giúp chúng ta nhìn thấy bên ngoài rõ ràng ngay cả khi chúng ta đóng cửa sổ, và đây là loại thủy tinh phổ biến nhất, dễ thay thế với chi phí thấp khi bị vỡ vô tình.

Đặc điểm kỹ thuật

Độ dày: 3mm 4mm 5mm 6mm

Kích thước: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 1650x2140mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, v.v ... và ngoại trừ kích thước chuẩn sẵn có của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy chỉnh cắt bất kỳ kích thước nào theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng: cửa sổ kính đầu tiên UPVC, cửa sổ kính nhôm, cửa sổ kính bằng gỗ, vv

Tại sao phải mua kính cửa sổ rõ ràng từ chúng tôi?

Phẩm chất: Tất cả thủy tinh trong cửa sổ của chúng tôi đều có chất lượng rất tốt, không có bong bóng, không có khuyết tật, không có vết trầy xước, có khả năng truyền ánh sáng cao và bề mặt nhẵn phẳng, có thể đảm bảo dễ dàng cắt giảm kích thước của cửa sổ, giảm chi phí sản xuất cửa sổ.

Giá bán: Chúng tôi không thể 100% đảm bảo rằng giá của chúng tôi là thấp nhất tại thị trường Trung Quốc, vì có rất nhiều loại thủy tinh khác nhau. Nhưng đối với loại kính nổi có chất lượng tốt nhất, chúng tôi tin tưởng rằng giá kính của chúng tôi sẽ cạnh tranh rất nhiều, đáng để bạn có được ly.

Thời gian sản xuất: Do năng lực sản xuất cao, chúng tôi luôn có thủy tinh không màu trong kho, có thể đảm bảo để gửi ra kính trong vòng 5 ngày sau khi lệnh được xác nhận.

Dịch vụ: Chúng tôi có 24 giờ đội ngũ bán hàng cho bạn, từ bạn cần chi tiết để biết về công ty và sản phẩm của chúng tôi, để bạn muốn xác nhận đơn hàng, để giao hàng của bạn, để bù đắp tổn thất ngẫu nhiên bị hỏng, chuyên nghiệp một cửa [dịch vụ](#) luôn ở đây cho bạn.

Nói cách khác, nếu bạn tin tưởng chúng tôi và làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được nhiều hơn bạn mong đợi.

